


Hoạt động Cộng đồng doanh nghiệp của Tập đoàn Panasonic

Với tư cách là thành viên của xã hội, chúng tôi làm việc cùng với mọi người để giúp cuộc sống của họ thêm phần đủ đầy và bình yên hơn. Khi thực hiện điều này, chúng tôi giúp tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho thế giới theo những cách tốt nhất mà chúng tôi có thể làm. Chúng tôi nỗ lực hướng tới đạt được "Xã hội bền vững và hòa nhập", nơi mọi người có thể sống một cuộc sống đầy hứng khởi một cách tự do hơn. Để đạt được điều này, chúng tôi thực hiện một chuỗi "các hoạt động cộng đồng doanh nghiệp" khi tập trung vào ba chủ đề ưu tiên là "Xóa đói giảm nghèo", "Hoạt động môi trường" và "Phát triển con người (Hỗ trợ giáo dục)."

Chủ đề trọng tâm

Xóa đói giảm nghèo 

Các hoạt động môi trường 

Phát triển con người (Hỗ trợ học tập) 

Xóa đói giảm nghèo



Quỹ hỗ trợ NPO/NGO của Panasonic cho SDGs



Một chương trình hỗ trợ cộng đồng nhằm hỗ trợ tăng cường nền tảng tổ chức cho các tổ chức phi lợi nhuận (NPO)/phi chính phủ (NGO) ở Nhật Bản cũng như các khu vực nước ngoài đang nỗ lực giúp xóa đói giảm nghèo.

LIGHT UP THE FUTURE



DỰ ÁN "LIGHT UP THE FUTURE" Dự án này tiếp nối dự án trao tặng 100.000 đèn năng lượng mặt trời còn dang dở, mang ánh sáng đến những khu vực chưa có điện bằng công nghệ năng lượng tái tạo của Panasonic. Hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận (NPO)/phi chính phủ (NGO) và các nhóm quốc tế, các chương trình hỗ trợ trên thực tế sẽ hướng dẫn cộng đồng hướng tới sự bền vững và xóa đói giảm nghèo bằng cách mang lại các cơ hội về giáo dục, y tế và tăng thu nhập.

Các hoạt động môi trường



Act for EVERY LIFE



Các hoạt động công dân doanh nghiệp của Tập đoàn Panasonic bao gồm truyền tải và giới thiệu, cả bên trong Tập đoàn và ra ngoài công chúng, nhiều sáng kiến khác nhau nhằm giúp mọi người nhận ra tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học và kết nối nó với các hoạt động bảo tồn môi trường cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Panasonic ECO RELAY vì một Trái đất bền vững

Tập đoàn Panasonic lên kế hoạch cho các hoạt động môi trường địa phương tại các địa điểm kinh doanh trên khắp thế giới và thực hiện với nhân viên và gia đình họ, cùng với người lớn và trẻ em trong cộng đồng.



Phát triển con người (Hỗ trợ học tập)



Kid Witness News (KWN)



"Qua ống kính trẻ thơ (KWN)" là chương trình đào tạo làm phim thực tế toàn cầu dành cho học sinh do Panasonic tổ chức. Panasonic mong muốn góp phần hiện thực hóa triết lý của mình kể từ năm 1989, vì thế hệ tương lai, chương trình nhằm mục đích khuyến khích khả năng sáng tạo của trẻ, xây dựng kỹ năng giao tiếp và cổ vũ tinh thần đồng đội thông qua việc sản xuất phim dựa trên quan điểm của trẻ với tên "Thế giới qua đôi mắt trẻ thơ".

Panasonic Kids School



Panasonic Kids School là tên gọi chung của gói chương trình thế hệ tiếp theo nhằm khuyến khích trẻ em—những người kế thừa của chúng ta trong tương lai—khám phá những khả năng liên quan đến khát vọng và tương lai của các em. Chương trình cũng giúp các em có được những khả năng cần thiết để sống và học tập độc lập phù hợp với sở thích và mối quan tâm của riêng mình. Các chương trình của Panasonic Kids School được thực hiện trên khắp thế giới. Chương trình tận dụng thế mạnh và nguồn lực của Panasonic để nuôi dưỡng ở trẻ những phẩm chất và khả năng cần thiết cho cuộc sống trong thế kỷ 21 và bồi đắp cho các em trở thành "nguồn nhân lực toàn cầu".

Panasonic Scholarship Asia



Chương trình Học bổng Panasonic được thành lập nhằm kỷ niệm 80 năm thành lập Panasonic vào năm 1998 với mục tiêu đào tạo những người trẻ sẽ dẫn đầu châu Á trong thế kỷ 21, dựa trên ý tưởng con người tạo nên xã hội bền vững. Chương trình đã hỗ trợ sinh viên học thạc sĩ chủ yếu đến từ tám quốc gia và khu vực châu Á (Indonesia, Ấn Độ, Đài Loan, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc) đang theo học các ngành khoa học và kỹ thuật tại Nhật Bản. Năm 2014, tên học bổng được đổi thành "Panasonic Scholarship Asia" và tiếp tục hỗ trợ sinh viên theo học tại các trường đại học và trường dạy nghề địa phương ở 9 quốc gia và khu vực trong đó có Campuchia, như một hình thức hỗ trợ tại cộng đồng để đào tạo thế hệ kế tiếp.

